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Fyrirspurn borgarfulltrúa Vinstri Grænna um hagfræði vegna stafrænnar vegferðar

Hefur verið gert ráð fyrir rekstri þeirrar miklu stafrænu vegferðar sem farið hefur verið í og 
hvernig hefur hún skilað sér í hagræði og aukinni þjónustu við íbúa? Hvernig sparar þetta 
íbúum og starfsfólki sporin og hafa stafrænar lausnir sparað borginni einhverja fjármuni?


